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ครั้งที่ 4/2567 
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. 4 

ณ ห้องประชุมสมันตเนตร ชั้น 8 อาคารเรียนและอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
และประชุมโดยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 6 

................................................................................ 
ผู้มาประชุม 8 

1. นายถนอม  อินทรก าเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธาน 
2. นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย/ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. รองศาสตราจารย์คมเพชร  ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ศาสตราจารย์จ านงค์  อดิวัฒนสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ศาสตราจารย์ชัยยงค์ พรหมวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณบุญเรียง ขจรศิลป์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายสหาย ทรัพย์สุนทรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. ศาสตราจารย์จรัญ ภักดีธนากุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายสุชน  ชาลีเครือ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. พลอากาศเอกสุเมธ  โพธิ์มณี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
12. รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
13. รองศาสตราจารย์โองการ วณิชาชีวะ 

 
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

14. รองศาสตราจารย์วณิฎา  ศิริวรสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาทิพย์  พหลภาคย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
16. รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ อินทพรหม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
17. รองศาสตราจารย์อะเคื้อ กุลประสูติดิลก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล  จันทร์แจ่มใส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หัทญา  เนตยารักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวริน  แสงอาวุธ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร์  เพ็ชรอาภรณ์ รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
22. รองศาสตราจารย์โสภณา จิรวงศ์นุสรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
23. รองศาสตราจารย์ธนาวุฒิ ขุนทอง ผู้ชวยเลขานุการ 
24. นางสาวลาวัณย์  ชานมณีรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการ  
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ผู้ลาประชุม 2 

1. นายสมศักดิ์  สุโมตยกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. รองศาสตราจารย์ประกาศิต  โสไกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 4 

1. นางพัชราวไล  ไพรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
2. นางสาวภณิตา  จิตประสงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
3. นางสาวขวัญชนก รัตนพฤกษ ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
4. นางสาวนฤมล  เอ้งฉ้วน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 

 นายถนอม  อินทรก าเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการตามระเบียบ6 

วาระการประชุม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร์  เพ็ชรอาภรณ์ รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย                   
น าเรียนที่ประชุมว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าประชุมโดยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  จ านวน 2 ท่าน ได้แก่                          8 

1) ศาสตราจารย์เกียรติคุณบุญเรียง  ขจรศิลป์ และ 2) นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม โดยทั้ง 2 ท่าน ได้แสดงตน                
ในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และขออนุญาตที่ประชุม ให้เจ้าหน้าที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จ านวน 4 ราย ได้แก่ 10 

1) นางพัชราวไล  ไพรี 2) นางสาวภณิตา จิตประสงค์ 3) นางสาวขวัญชนก รัตนพฤกษ์ และ 4) นางสาวนฤมล              
เอ้งฉ้วน เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ และในการพิจารณาระเบียบ (วาระลับ) นั้น ผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถน าเรื่อง12 

ที่พิจารณาในวาระลับ ไปเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือบุคคลภายนอกได้  
 14 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 16 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 18 

  ไม่มี 
1.2   อธิการบดีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 20 

  รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครจัดโครงการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน ในวันที่ 11 – 14 มีนาคม                 22 

พ.ศ. 2567 โดยรองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง เป็นวิทยากร 
มติที่ประชุม รับทราบ 24 
 

1.3   เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  26 

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร์ เพ็ชรอาภรณ์ รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย                     
แจ้งว่า เนื่องจากมีระเบียบวาระที่ส าคัญเป็นเรื่องสืบเนื่อง จ านวน 2 เรื่อง คือ 1) การเปิดใช้บริการ                28 

สระว่ายน้ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และ 2) การเร่งรัดกระบวนการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และเรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา คือ การรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการ30 

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และการอนุมัติการให้ปริญญา ซึ่งตามปกติสภา
มหาวิทยาลัยจะมีการประชุมทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน แต่ในเดือนเมษายนของทุกปีนักศึกษาชายจะต้องน าผล32 

การอนุมัติจบการศึกษาไปใช้เพ่ือด าเนินการเกณฑ์ทหารและนักศึกษาวิทยาลัยการฝึกหัดครูบางส่วนที่ยังตกค้าง
อยู่ ดังนั้น เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการประสานหารือนายก34 
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สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  เพ่ือก าหนดนัด2 

หมายการประชุมก่อนวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน โดยได้ก าหนดนัดหมายการประชุม ครั้งที่ 5/2567  ในวันศุกร์ที่ 
5 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสมันตเนตร ชั้น 8  อาคารเรียนและอ านวยการ 4 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 มติที่ประชุม รับทราบ 6 

 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 8 

 2.1   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2567 วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร์ เพ็ชรอาภรณ์ รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเรียนที่10 

ประชุมว่า ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือ12 

พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 14 

 

2.2  รับรองรายงานการประชุม (วาระลับ) ครั้งที่ 3/2567 วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  16 

 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 18 

 ๓.๑   การมีส่วนรวมของนักศึกษาในการน าเสนอประเด็นที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุง
แก้ไขและด าเนินการ 20 

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร์ เพ็ชรอาภรณ์ รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า 
สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567                 22 

ระเบียบวาระที่ 3.1 ที่ตัวแทนนักศึกษาน าเสนอประเด็นปัญหาต่อสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติ                      
มอบมหาวิทยาลัยน าประเด็นปัญหาที่นักศึกษาน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยไปจัดกลุ่มและจัดล าดับความส าคัญ      24 

ของปัญหา โดยจัดท าเป็นแผนด าเนินงานแนวทางในการแก้ไขปัญหาระบุขั้นตอนวิธีการและก าหนดระยะเวลาที่จะ
ด าเนินการให้ชัดเจน ให้น าเสนอข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ และแจ้งแผนการด าเนินงานในการแก้ไขปัญหา26 

ให้กับนักศึกษาได้รับทราบ มหาวิทยาลัยได้น าเรื่องประเด็นปัญหาที่นักศึกษาน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประสานมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้มีการจัดให้มีหน่วยงานที่28 

รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว โดยในบางประเด็นจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน 
เพ่ือร่วมมือกันแก้ไขปัญหา 30 

                 รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า  สืบเนื่องจากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ระเบียบวาระที่ 3.1                 32 

ที่ตัวแทนนักศึกษาน าเสนอประเด็นปัญหาต่อสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบให้มหาวิทยาลัยน า
ประเด็นปัญหาที่นักศึกษาน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยไปจัดกลุ่มและจัดล าดับความส าคัญของปัญหาโดยจัดท าเป็น34 

แผนด าเนินงานแนวทางในการแก้ไขปัญหาระบุขั้นตอนวิธีการและก าหนดระยะเวลาที่จะด าเนินการ ให้ชัดเจน โดย
ให้น าเสนอข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้น าประเด็นปัญหาที่นักศึกษาน าเสนอเข้าท่ี36 

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยได้พิจารณาแล้วจัดเป็นประเด็นปัญหาได้ทั้งหมด 26 ประเด็นที่
จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหา และมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการรายละเอียดตาม38 

ตารางที่น าเสนอ 
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         นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า เห็นว่าประเด็นปัญหาบางเรื่อง                    2 

มีข้อผิดพลาดทางการสื่อสาร เช่น เวลาในการปิดใช้บริการห้องน้ าที่ปิดให้บริการเวลา 16.00 น. แต่ที่ทราบมา
ในความเป็นจริงคือปิดบริการเวลา 16.00 น. บางพ้ืนที่เท่านั้น เห็นควรให้ด าเนินการ ดังนี้ 1) แยกประเภท4 

ของปัญหา ปัญหาไหนที่มหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไขแล้วขอให้สรุปรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ประเด็น
ปัญหาเรื่องไหนที่นักศึกษามีความเข้าใจผิดให้ชี้แจงไปยังนักศึกษทราบ 2) จัดล าดับความส าคัญของปัญหาว่า6 

ปัญหาอะไรเป็นเรื่องจ าเป็นเร่งด่วน เช่น กรณีที่นักศึกษาทะเลาะวิวาทกันภายในมหาวิทยาลัย ประเด็นนี้  เป็น
เรื่องความปลอดภัยมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการทันที และเมื่อด าเนินการแล้วมหาวิทยาลัยต้องเชิญ8 

ตัวแทนนักศึกษามารับทราบการด าเนินการแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัยให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน เพ่ือที่
ตัวแทนนักศึกษาจะได้ไปแจ้งให้นักศึกษารับทราบ อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยคงไม่สามารถท าตามนักศึกษาได้10 

ทุกเรื่องต้องสื่อสารท าความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกัน ต้องเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาประชุมหารือร่วมกันถึงปัญหาในแต่
ละประเด็นว่าปัญหาไหนแก้ได้ ปัญหาไหนแก้ไม่ได้และติดขัดในเรื่องใด การที่ให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมนั้น12 

เป็นผลดีที่นักศึกษาจะได้สะท้อนให้มหาวิทยาลัยเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ถ้ามหาวิทยาลัยรับทราบปัญหาแล้ว
ไม่ด าเนินการแก้ไขปัญหาจะท าให้เกิดผลเสียตามมากับมหาวิทยาลัย 14 

        รองศาสตราจารย์อะเคื้อ กุลประสูติดิลก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า                
กล่าวว่า ปัญหาหรือความจ าเป็นเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยต้องรีบด าเนินการแก้ไขคือปัญหาเรื่องการจ่ายค่าเทอม16 

ล่าช้าของนักศึกษาซึ่งการเงินไม่รับช าระค่าเทอมให้กับนักศึกษา นักศึกษาต้องพักการเรียนไปในเทอมนั้นท าให้
เสียโอกาสในการเรียนและจบการศึกษาล่าช้าออกไป เท่าที่ทราบมานักศึกษาบางคนท าบันทึกขอจ่ายค่าเทอม18 

ล่าช้าและได้รับการอนุมัติแต่บางคนไม่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งไม่ทราบเหตุผลว่าท าไมถึงไม่อนุมัติ ให้กับนักศึกษา 
ประเด็นปัญหาอีกเรื่องหนึ่งคือนักศึกษาไม่เข้าใจการกรอกเอกสารยื่นกู้ยืมเงิน กยศ.จึงเห็นว่าควรมีการอบรม20 

ให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดการกรอกข้อมูลในเอกสาร  และเท่าที่สังเกตผู้เข้าร่วมประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในวันนี้ ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องกองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมประชุมซึ่งขณะนี้ได้มีการแต่งตั้งผู้อ านวยการ22 

กองพัฒนานักศึกษาไปเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มาเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวริน แสงอาวุธ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 24 

เนื่องจากว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ในช่วงด าเนินการสอบก าลังจะปิดเทอม เพราะฉะนั้น อุปกรณ์ในห้องเรียน 
ที่ช ารุด ขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการปรับปรุงในช่วงที่นักศึกษาปิดภาคเรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเปิด26 

ภาคการเรียน 
          นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า เรื่องการปรับปรุงซ่อมแซมคงต้องใช้28 

งบประมาณ คิดว่ามหาวิทยาลัยคงไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เป็นการล่วงหน้า ถ้าจ าเป็นต้องท าเรื่องเสนอขอใช้เงิน
คงคลัง ซึ่งเป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัยที่จะให้ความเห็นชอบในการใช้เงินคงคลัง เพราะว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน30 

หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องไปปรับเปลี่ยนงบประมาณในปี 2567 
         นายถนอม  อินทรก าเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ก่อนกล่าวถึงเรื่องงบประมาณในการ32 

ปรับปรุงซ่อมแซม ขอสอบถามว่าท าไมมหาวิทยาลัยถึงปล่อยให้วัสดุครุภัณฑ์อาคารเรียนช ารุดทรุดโทรมเช่นนี้ 
มีการบริหารจัดการตรงนี้อย่างไร ผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ด าเนินการอย่างไร 34 

           นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวเพ่ิมเติม                       
ว่าการด าเนินการแก้ไขปัญหาทั้ งที่ด า เนินการแล้วและยั งไม่ด า เนินการรวมทั้ ง เรื่ องการกู้  กยศ.                                36 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยต้องมีการเผยแพร่ทุกช่องทางของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาได้รับทราบว่า
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการอะไรไปบ้างแล้ว อย่างเช่น เรื่องการให้ความรู้เรื่องการกรอกเอกสารการยื่นกู้ กยศ. 38 
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ฝ่ายประชาสัมพันธ์สามารถท าเป็นคลิปสั้นๆ เพ่ือแนะน านักศึกษาได้ จะช่วยให้การสื่อสารไปถึงนักศึกษาเพ่ิม2 

มากขึ้น 
        นายถนอม  อินทรก าเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า เรื่องการกู้ กยศ. เป็นเรื่องหนึ่ง                4 

แต่เรื่องที่นักศึกษาน าเงินไปช าระค่าเทอม แต่การเงินของมหาวิทยาลัยไม่รับช าระค่าเทอมเป็นเรื่องที่ร้ายแรง
มากและเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย 6 

        นายสหาย ทรัพย์สุนทรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ส าหรับเรื่องการกู้ 
กยศ. นั้น มหาวิทยาลัยเอกชนถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญ มหาวิทยาลัยเอกชนจะตั้งฝ่ายรับผิดชอบที่จะท าเรื่อง8 

เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน กยศ. ขึ้นมาโดยเฉพาะ และด าเนินการให้กับนักศึกษาทุกขั้นตอน เพราะว่าหัวใจส าคัญ
ที่สุดของมหาวิทยาลัยคือเงิน กยศ. ท าให้มหาวิทยาลัยเอกชนสามารถด าเนินการต่อไปได้ ถ้าหากว่าไม่มีกองทุน10 

กู้ยืมเงิน กยศ. มหาวิทยาลัยเอกชนคงขาดแคลนนักศึกษาที่เข้าไปเรียน ส่วนตัวมีโอกาสเข้าไปร่วมงานกั บ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เห็นว่ามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตจัดตั้งกองขึ้นมาให้บริการกับนักศึกษา ดูแลตั้งแต่การ12 

จัดหาหอพักให้กับนักศึกษาในราคาที่ถูก มีอาจารย์ก ากับควบคุมดูแล เพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็เกิดความพอใจ  
ภายในมหาวิทยาลัยมีสนามกีฬาหลายประเภทเพ่ือรองรับนักศึกษา จึงมีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรจัดตั้ง14 

หน่วยงานขึ้นมาเพ่ือดูแลและอ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษา ส่วนเรื่องการช าระค่าเทอมล่าช้านั้นต้อง
ยอมรับว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นที่พ่ึงของคนยากจน เพราะฉะนั้น คนที่ไม่มีเงินมีจ านวนมากที่เข้ามาเรียนที่16 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดังนั้น การที่นักศึกษาช าระค่าเทอมล่าช้าไม่ใช่ความผิดของนักศึกษาแต่เกิดจาก
ความยากล าบากซึ่งมหาวิทยาลัยต้องให้ความเห็นใจ และเม่ือนักศึกษาน าเงินมาช าระค่าเทอมมหาวิทยาลัยต้อง18 

รับ เมื่อลูกหนี้ช าระหนี้เจ้าหนี้ไม่รับเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ในทางปฏิบัติก็ไม่ถูกต้องแล้ว ในทางกฎหมายยิ่งไม่
ถูกต้อง ถ้าลูกหนี้น าเงินมาช าระหนี้ เจ้าหนี้ไม่รับ เจ้าหนี้จะมีความผิด และสิ่งที่นักศึกษาสะท้อนให้เห็นถึง20 

ปัญหาในหลายประเด็น ตามความคิดเห็นส่วนตัวนั้นมหาวิทยาลัยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ทันที  เช่น เรื่อง
ห้องน้ า เรื่องความสะอาด ฯลฯ เป็นเรื่องเล็กน้อยที่สามารถด าเนินการได้ทันท ี22 

        นายถนอม อินทรก าเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า สภามหาวิทยาลัยมีความห่วงใย 
กรรมการทุกท่านก็ช่วยกันหาหนทางแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้สรุปเรื่อง                  24 

เป็นหมวดหมู่มาเรียบร้อยแล้ว ทั้งหมด 7 กลุ่ม ขอให้หาผู้รับผิดชอบในแต่ละกลุ่ม และขอให้มหาวิทยาลัย                      
เร่งด าเนินการในทันที ปัญหาไหนแก้ไขได้เลยขอให้ด าเนินการทันที ปัญหาไหนที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ให้ท า26 

เรื่องชี้แจง 
        รองศาสตราจารย์คมเพชร  ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ประเด็น28 

ปัญหาที่ระบุมานั้นมีค่อนข้างมาก มีความคิดเห็นว่าประเด็นปัญหาข้อไหนที่เป็นงานประจ าให้สั่งการลงไปได้
เลย อย่างเช่น ปัญหาเรื่องห้องน้ าเรื่องไม่ต้องถึงสภามหาวิทยาลัย หน่วยงานไหนเป็นผู้รับผิดชอบดูแล30 

มหาวิทยาลัยก็สั่งการลงไปให้ด าเนินการได้เลยทันที 
        นายสุชน ชาลีเครือ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ประเด็นปัญหาที่นักศึกษา32 

น าเสนอมานั้น เห็นควรให้เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมอบหน่วยงานผู้รับผิดชอบเป็นฝ่ายลงไปปฏิบัติ
ด าเนินการ ส่วนระยะเวลาการด าเนินการให้แล้วเสร็จ มอบฝ่ายบริหารน ามารายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ34 

ทราบ มิเช่นนั้น สภามหาวิทยาลัยจะเสียเวลาไปกับงานที่ต้องด าเนินการเป็นประจ าที่เป็นหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย มิใช่หน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้ามาท าหน้าที่ด้านนโยบายให้กับมหาวิทยาลัย 36 

 
 38 
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        นายถนอม  อินทรก าเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปัญหาที่2 

มหาวิทยาลัยไม่เข้าไปด าเนินการแก้ไข นักศึกษาจึงน าปัญหาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อช่วยด าเนินการ 
        นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า เห็นว่าควรมอบให้รองอธิการบดี                 4 

แต่ละท่านเป็นผู้เขา้ไปแก้ไขปัญหาในแต่ละประเด็นปัญหา โดยดูว่ารองอธิการบดีท่านใดดูแลฝ่ายไหนก็ขอให้รับ
เรื่องนั้นไปด าเนินการ แล้วน าผลการด าเนินการมารายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 6 

2567 โดยสภามหาวิทยาลัยมอบเป็นแนวนโยบายให้มหาวิทยาลัยน าไปปฏิบัติและมารายงานให้สภา
มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 8 

                รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า ในเรื่องของการกู้ยืม
เงิน กยศ. และเรื่องที่นักศึกษาช าระค่าเทอมล่าช้าในส่วนที่นักศึกษาท าเรื่องขออนุมัติมาถึงอธิการบดีนั้นไม่มี10 

นักศึกษารายไหนที่ไม่อนุมัติเรื่องให้เลย ส่วนนักศึกษาที่บอกว่าไม่รับการอนุมัติ ไม่ทราบว่ามีความเป็นมา
อย่างไร ส่วนเรื่องการมอบหมายให้ด าเนินการในประเด็นปัญหาที่นักศึกษาเสนอมานั้น อาจมีความล่าช้าบ้าง 12 

แต่ได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปด าเนินการแล้ว โดยจะเร่งให้ด าเนินการและน ากลับมารายงาน สภา
มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 14 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

1. มอบมหาวิทยาลัยน าประเด็นปัญหาที่นักศึกษาน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย         16 

ไปจัดกลุ่มและจัดล าดับความส าคัญของปัญหา โดยจัดท าเป็นแผนด าเนินงาน
แนวทางในการแก้ไขปัญหา ระบุขั้นตอนวิธีการและก าหนดระยะเวลาที่จะ18 

ด าเนินการให้ชัดเจน และให้น าเสนอข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 5 เมษายน 
พ.ศ. 2567 20 

2. แจ้งแผนการด าเนินงานในการแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาได้รับทราบ 
 22 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 4.1   ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมคุณภาพกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาและผู้บริหาร24 

ระดับสูง (สบส.) ประจ าปีงบประมาณ 2567 
                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร์ เพ็ชรอาภรณ์ รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเรียนที่26 

ประชุมว่า ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะด าเนินการจัดอบรม
หลักสูตรส่งเสริมคุณภาพกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาและผู้บริหารระดับสูง (สบส.) รุ่นที่ 1 วันที่ 26       28 

ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และรุ่นที่ 2 ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและระบบบริหาร30 

จัดการที่ดีส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ นายกสภามหาวิทยาลัย       
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง รายละเอียดตาม32 

เอกสารประกอบการประชุมวาระนี้ จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 34 

 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 36 

 5.1   การอนุมัติการให้ปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 รอบท่ี 1 
                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะดา  จุลวรรณา รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน               38 

น าเรียน ที่ประชุมว่า ด้วยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้น าเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ือขออนุมัติ 
การให้ปริญญา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 โดยการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 40 
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3/2567 เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 ระเบียบวาระท่ี 5.1(1) พิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา2 

ระดับปริญญาตรี และระเบียบวาระที่ 5.1(2) พิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ประชุม     
มีมติเห็นชอบโดยมีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือเสนอขออนุมัติการให้ปริญญาจ าแนกตามปริญญา และสาขาต่าง ๆ 4 

ดังต่อไปนี้ 

    1. ระดับปริญญาตรี จ านวน  305 คน 6 

    1.1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต   จ านวน  302  คน 
    1.2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต   จ านวน      2  คน 8 

    1.3 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต   จ านวน      1  คน 
2. ระดับปริญญาโท  จ านวน  12  คน 10 

    2.1 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต   จ านวน     5  คน 
    2.3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จ านวน     7  คน 12 

    รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับท่ีขออนุมัติการให้ปริญญา  จ านวน  317 คน   
มติที่ประชุม อนุมัติการให้ปริญญาจ าแนกตามปริญญา และสาขาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 14 

      1. ระดับปริญญาตรี จ านวน  305 คน 
    1.1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต   จ านวน  302  คน 16 

     1.2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต   จ านวน      2  คน 
       1.3 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต   จ านวน      1  คน 18 

2. ระดับปริญญาโท จ านวน  12  คน 
     2.1 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต   จ านวน     5  คน 20 

     2.3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จ านวน     7  คน 
รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับท่ีขออนุมัติการให้ปริญญา จ านวน 317 คน    22 

 

 5.2  การปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร                 24 

(สมอ.08) จ านวน 2 หลักสูตร 

       (1)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (4 ปี)    26 

ฉบับปี พ.ศ. 2565  
              ประธานสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ น าเรียนที่ประชุมว่า เนื่องจาก                    28 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรา  ศรีค าภา ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร                             
ได้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน                30 

การพัฒนาหลักสูตรและการติดตามประเมินผลหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์   
และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงได้ขออนุมัติ32 

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรา ศรีค าภา 
เป็นอาจารย์นวลักษณ์ กลางบุรัมย์ ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว้และตาม34 

แผนพัฒนาหลักสูตรโดยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และไดผ้่าน36 

การพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร โดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2567เมื่อวันที่ 7 
กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2567 และในการประชุมครั้งที่  3/2567 เมื่อวันที่  6 มีนาคม พ.ศ.  2567และ38 
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คณะกรรมการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตรและวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2 

2/2567 เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 (แจ้งเวียน) มติที่ประชุม เห็นชอบ 
                 (2)  หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2563 4 

                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะดา จุลวรรณา รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
น าเรียนที่ประชุมว่า หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ขอเพ่ิมรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก 6 

จ านวน 1 รายวิชา รหัสวิชา 0040108 การพัฒนาทักษะชวีิตด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม 2(1-2-3) ในกลุ่มสห
วิทยาการและการจัดการ โดยไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างของหลักสูตร เหตุผลที่ขอเพ่ิมรายวิชานี้ เพ่ือสร้างบัณฑิต8 

ของมหาวิทยาลัยให้มีกระบวนการการพัฒนาทักษะชีวิตด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ซึ่งบัณฑิตจะสามารถน า
แนวทางไปใช้ในการพัฒนาชุมชนที่เป็นพ้ืนที่บริการได้อย่างยั่งยืน โดยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามกรอบ10 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร โดยคณะกรรมการสภา12 

วิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 และในการประชุมครั้งท่ี 3/2567 
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 และคณะกรรมการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตร14 

และวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 (แจ้งเวียน)      มติที่
ประชุม เห็นชอบ 16 

                     รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เหตุผล
ที่ขอเพ่ิมรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก จ านวน 1 รายวิชา รหัสวิชา 0040108 การพัฒนาทักษะชีวิตด้วยกระบวนการ18 

วิศวกรสังคม ดังกล่าวนั้น เป็นเหตุผลเชิงนโยบาย ในเรื่องของศาสตร์พระราชา นั้น องคมนตรี ดาว์พงษ์  รัตน
สุวรรณ ได้พยายามที่จะอบรมตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง เพ่ือท าความเข้าใจเรื่องศาสตร์พระราชา 20 

เรื่องพัฒนาวิศวกรสังคม โดยผ่านกระบวนการให้ทุกคนมีส่วนรับรู้ เรียนรู้  และน าไปปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครเห็นว่าวิชานี้จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษา จึงจัดเพ่ิมเข้าไปในหลักสูตรหมวด วิชาศึกษาท่ัวไป 22 

                        รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า                             
แนวคิดกระบวนการการพัฒนาทักษะชีวิตด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม นั้น ถ้ามีอยู่ในวิชาเบื้องต้นแล้ว นักศึกษา24 

ทุกคนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ ส่วนวิชาเลือก การพัฒนาทักษะชีวิตด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมจะยกระดับ
ขึ้นมา โดยเน้นการพัฒนาทักษะต่างๆ จากชุมชน ถ้ามหาวิทยาลัยต้องการให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชานี้ คงต้องขึ้นอยู่26 

กับอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะเชิญชวนนักศึกษาให้เห็นคุณค่าและเลือกเรียน เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการของการจัดการ
เรียนการสอนที่ถูกต้อง แต่ถ้าจะให้เป็นวิชาบังคับ ต้องตรวจสอบว่า ต้องส่งเรื่องไปยังส านักงานปลัดกระทรวง               28 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือไม ่ถ้าน าวิชานี้เป็นวิชาบังคับ 
                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะดา จุลวรรณา รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 30 

ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า รายวิชานี้ได้พัฒนาขึ้นมาหลังจากที่วิศวกรสังคมเป็นเชิงนโยบายอย่างเป็นทางการ เป็นหลักสูตร 
ปี 2563 จึงน าขึ้นมาเป็นรายวิชาเลือก เพ่ือที่จะก าหนดให้สอดคล้องตามนโยบาย ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบ                  32 

ของการจบการศึกษาของนักศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งว่าต้องน ารายวิชา
นี้เข้าไปในโครงสร้างที่เป็น สมอ. 08 เพ่ือก าหนดในหลักสูตร แต่หลักสูตรของวิชาศึกษาทั่วไปที่ได้พัฒนาหลักสูตร                     34 

ปี 2566 ในปัจจุบัน วิศวกรสังคมเป็นรายวิชาบังคับในกลุ่มของ 24 หน่วยกิตที่ได้ก าหนดไว้ โดยที่ไม่มีกรอบ
รายวิชาเลือกและพัฒนาทักษะที่ได้ระบุอยู่ในรายวิชาบังคับ 36 

 
  38 
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                        รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้ปรับ2 

ค าอธิบายรายวิชาใหม่ เพราะสามารถท าได้ โดยน าเรื่องมาแจ้งสภามหาวิทยาลัยว่าขอปรับค าอธิบายรายวิชาใหม่ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์4 

ประจ าหลักสูตร (สมอ. 08) จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์      6 

(4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2565 
2. หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2563 8 

  

5.3   การขอปิดหลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร 10 

                (1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมเมือง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  
                     ประธานสาขาวิชาพัฒนาสังคมเมือง น าเรียนที่ประชุมว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 

ขอปิดหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมเมือง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
หลักสูตรปรับปรุงครั้งสุดท้าย ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการประชุมครั้ งที่ 14 

4/2561 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับทราบหลักสูตร 
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564  16 

             สาขาวิชาพัฒนาสังคมเมือง ด าเนินการขอปิดหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 1/2566                     
โดยขอปิดแบบมีเงื่อนไข และขออนุโลมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร คงเหลือ               18 

3 คน เพ่ือดูแล ก ากับ ติดตาม การประเมินผลนักศึกษา จ านวน 71 คน จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
             เหตุผลในการขอปิดหลักสูตรเนื่องจากจ านวนนักศึกษาต่ ากว่าแผนรับนักศึกษาอย่างต่อเนี่อง 20 

และต้องการปิดหลักสูตรเพ่ือใช้ศักยภาพของอาจารย์เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จะพัฒนาใหม่ 
             ในส่วนของการบริหารจัดการอัตราก าลังเดิมหลังปิดหลักสูตรรายละเอียดดังนี้ 22 

   1. อาจารย์ธนกฤต มีสมจิตร ภาระงานสอนปัจจุบัน (2/2566) สาขาวิชาพัฒนาสังคมเมือง
รวม 9 ชั่วโมง, ภาคการศึกษา 1/2567 รวม 9 ชั่วโมง, ภาคการศึกษา 2/2567 รวม 9 ชั่วโมง,                          24 

ภาคการศึกษา 1/2568 รวม 6 ชั่วโมง และภาคการศึกษา 2/2568 รวม 6 ชั่วโมง 
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชยานนท์ สุทธโส ภาระงานสอนปัจจุบัน (2/2566) สาขาวิชา26 

พัฒนาสังคมเมือง รวม 18 ชั่วโมง,ภาคการศึกษา 1/2567 รวม 9 ชั่วโมง, ภาคการศึกษา 2/2567 รวม 9 
ชั่วโมง, ภาคการศึกษา 1/2568 รวม 6 ชั่วโมง และภาคการศึกษา 2/2568 รวม 6 ชั่วโมง 28 

   3. อาจารย์อัจฉรา ประไพพักตร์ ภาระงานสอนปัจจุบัน (2/2566) สาขาวิชาอ่ืนฯ รวม 21 
ชั่วโมง, ภาคการศึกษา 1/2567 รวม 24 ชั่วโมง,ภาคการศึกษา 2/2567 รวม 24 ชั่วโมง,ภาคการศึกษา 30 

1/2568 รวม 18 ชั่วโมง และภาคการศึกษา 2/2568 รวม 18 ชั่วโมง 
   4. อาจารย์พรชัย ตามถิ่นไทย ภาระงานสอนปัจจุบัน (2/2566) สาขาวิชาพัฒนาสังคม32 

เมือง รวม 6 ชั่วโมง และภาคการศึกษา 1/2567 ไปประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพย์สินและการจัดการเทคโนโลยีอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 34 

   5. อาจารย์มนพัทธ์ สีขาว ภาระงานสอนปัจจุบัน (2/2566) สาขาวิชาพัฒนาสังคมเมือง 
รวม 6 ชั่วโมง และภาคการศึกษา 1/2567 ไปประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร36 

ทรัพย์สินและการจัดการเทคโนโลยีอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่วนนักศึกษาคงอยู่และยังมีเรียน                 
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ในหลักสูตร โดยสาขาวิชาพัฒนาสังคมเมืองงดรับนักศึกษาเพ่ิมเติมตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2566                      2 

ส่วนนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่จ านวน 71 คน แยกได้ดังนี้ 
 4 

ปีท่ีรับนักศึกษาเข้า จ านวนนักศึกษาคงอยู่ คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
2561 (นักศึกษาตกค้าง) 2 คน 2/2566 
2562 (นักศึกษาตกค้าง) 2 คน 3/2566 

2563 33 คน 2/2566 
2564 23 คน 2/2567 
2565 11 คน 2/2568 
รวม 71 คน - 

 

              แนวทางการด าเนินการกับนักศึกษาคงอยู่และยังมีเรียนในหลักสูตรนี้  จ านวน 71 คน                   6 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคมเมือง ยังคงเปิดสอนในหลักสูตรนี้ จนกระทั่ง
นักศึกษาคนสุดท้ายส าเร็จการศึกษา แนวทางการด าเนินการกับนักศึกษาคงอยู่และยังมีเรียนในหลักสูตร โดยมี8 

การจัดรายวิชาที่นักศึกษาตกค้างที่ต้องเรียนให้ครบหลักสูตรและสาขาวิชาพัฒนาสังคมเมืองยังคงรายวิชาใน
โครงสร้างหลักสูตรไว้ เนื่องจากปัจจุบันยังมีนักศึกษาอยู่ ซึ่งคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษา 10 

2568โดยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และได้ผ่าน12 

การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันพุธที่ 7 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  และคณะกรรมการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตรและ14 

วิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 (แจ้งเวียน) มติที่ประชุม
เห็นชอบ 16 

        นายถนอม อินทรก าเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนาสังคมเมือง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ ทางสาขาได้มีการ18 

ประชาสัมพันธ์ว่ามหาวิทยาลัยมีหลักสูตรนี้หรือไม่ 
        ประธานสาขาวิชาพัฒนาสังคมเมือง ให้ข้อมูลว่า มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตร20 

บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมเมือง ครบทุกรูปแบบ โดยสัญจรไปประชาสัมพันธ์ตามที่ต่างๆ ซึ่งจะมีค าถามอยู่
เสมอว่าจบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมเมือง แล้วจะไปประกอบอาชีพใด ซึ่งในแผ่นพับ22 

ประชาสัมพันธ์ได้ให้ข้อมูลไว้แล้ว สาขาวิชาพัฒนาสังคมเมือง เดิมมาจากสาขาพัฒนาชุมชน เพราะฉะนั้น จะมี
ศาสตร์ที่ใกล้เคียงกันอยู่สองสาขา ซึ่งในระบบเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เมื่อเปิดรับสมัครจะมีชื่อสาขาพัฒนา24 

ชุมชนเพียงชื่อเดียว เลยอาจท าให้เกิดความสับสนเมื่อนักศึกษาสมัครเรียน  
   รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า 26 

เท่าที่ได้มีโอกาสดูเรื่องหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมาเป็นเวลานาน จะพบปัญหาอยู่สองเรื่อง คือ 
1) บางสาขาวิชา มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิจบการศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นจ านวนมาก แต่สาขาเหล่านั้นไม่มี28 

นักศึกษาสนใจเรียน และ 2) อัตราการจ้างงานของบางสาขาในยุคปัจจุบันลดลง  
 30 
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        รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้ข้อมูลว่า ตามที่                  2 

สภาวิชาการชี้แจงในการขอปิดสาขาวิชาพัฒนาชุมชนเมือง นั้น ที่ผ่านมามีอยู่สองสาขาวิชา คือ 1) สาขาวิชา
พัฒนาชุมชนชนบท และ2) สาขาวิชาพัฒนาชุมชนเมือง ซึ่ง 2 สาขานี้น าเอามารวมกันเป็นสาขาวิชาพัฒนา4 

ชุมชนเพียงอย่างเดียว ส่วนรายละเอียด นั้น จะปรับสองลักษณะ คือ มีวิชาบังคับ วิชาเลือก เป็นกลุ่มเมืองกับ
ชนบท เพราะฉะนั้น จะได้อยู่ในลักษณะคือ 2 กลุ่มนี้ น าเอาสองสาขาวิชามารวมกันเป็นสาขาวิชาพัฒนาชุมชน 6 

เพียงสาขาเดียว จึงขอปิดหลักสูตรนี้ โดยจะปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาพัฒนาชุมชนชนบท และสาขาวิชา
พัฒนาชุมชนเมือง มาเป็นหลักสูตรเดียวกันเป็นสาขาวิชาพัฒนาชุมชน 8 

       รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ อินทพรหม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร กล่าวว่า สาขาวิชาพัฒนาชุมชนชนบท และสาขาวิชาพัฒนา 10 

ชุมชนเมือง มีอัตลักษณ์คล้ายกัน นักศึกษาเมื่อจบการศึกษาไปแล้วจะท างานในสายงานเดียวกัน ค าว่าสังคม
เมืองกับชุมชนคือสิ่งเดียวกัน จึงมีแนวคิดว่า ถ้าเอาสองสาขาวิชามาบูรณาการกันและพัฒนาเป็นแขนง                  12 

เพ่ิมข้ึนมาน่าจะตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมากกว่า 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล จันทร์แจ่มใส กล่าวว่า ประเด็นแรกคิดว่าการไม่มีนักศึกษาเรียน14 

เนื่องจากมีความไม่ชัดเจนในเรื่องของหลักสูตรว่าจะน าไปสู่บุคลากรที่ตอบสังคมได้อย่างไร อธิบายกว้างๆ   
อย่างนี้ นักพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ ปัจจุบันตลาดของเมืองไทยจะมีนักพัฒนาชุมชนที่จริงๆ แล้วพัฒนากร มีชื่อเสียง16 

มานาน จบออกไปเป็นนักพัฒนาชุมชนมีต าแหน่งทาง กพ. ทีช่ัดเจน อันนี้คือสายที่หนึ่ง สายที่สองคือนักพัฒนา
เมือง อาจจะเรียกว่าเป็นต าแหน่งนักผังเมืองที่อยู่ตามท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันมีต าแหน่ง กพ. เป็นนักผังเมือง จะเห็น18 

ว่ามหาวิทยาลัยใหญ่ๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปรับไปเป็นผังเมืองบัณฑิตแล้ว ผังเมืองบัณฑิตท างาน เชิง
นโยบายที่จะพัฒนาเมือง เป็นนักผังเมืองอยู่ตามท้องถิ่น ตรงนี้ถ้าย้อนกลับมาดูศักยภาพของสาขาวิชาพัฒนา20 

สังคมเมือง มีอาจารย์ที่จบทางผังเมืองหลายคน ซึ่งไดเ้คยหารือร่วมกันอยู่บ้างเหมือนกันว่าท าให้ตรงแล้วไปเข้า
รับรองกับ กพ. จะได้ต าแหน่งที่ตรง ถ้าดูศักยภาพตอนนี้ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์                     มี22 

นักภูมิศาสตร์ที่เก่ง มีนักรัฐศาสตร์ที่บริหารท้องถิ่นได้ คิดว่าท าสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองได้เลย       
แล้วก็มีความชัดเจน หลักสูตรสมัยใหม่จะไม่ตรงทีเดียวต้องมีการบูรณาการข้ามศาสตร์ด้วย เพราะฉะนั้น 24 

ตอนนี้หลายกลุ่มที่อยู่ในคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บางสาขา                
ก็สามารถบูรณาการร่วมกันได้ คิดว่าต้นทุนเดิมที่มหาวิทยาลัยมีคือการพัฒนาชุมชนที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้ว 26 

ถ้ามีการพัฒนาเมืองไม่ใช่การพัฒนาสังคมเมือง อันนี้จะตรงที่สุด แล้วถ้าจะปรับปรุงหลักสูตรคิดว่าน่าจะเป็น
ทางออกท่ีดีส าหรับอาจารย์ที่มีศักยภาพ  โดยไม่ต้องย้ายไปอยู่ตามหลักสูตรอื่น  28 

               นายถนอม อินทรก าเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ               
การขอปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมเมือง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  โดยให้30 

มหาวิทยาลัยดูแลนักศึกษาที่ยังคงค้างอยู่อีกจ านวน 71 คน ให้จบการศึกษาในหลักสูตรนี้อย่างมีคุณภาพ               
และขอให้มีการบูรณาการปรับปรุงหลักสูตรให้ดีขึ้น 32 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอปิดหลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนาสังคมเมือง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 34 

 5.4   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
                 นางอารยา ศรีม่วง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน               36 

น าเรียนที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้มีค าสั่งที่ 023/2564 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ สั่ง ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564 ด ารงต าแหน่งครบตามวาระแล้วนั้น ดังนั้น 38 
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เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน2 

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.2/ว123 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 4 

2561 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงาน  ของรัฐ พ.ศ. 2561 (รวมที่แก้ไขถึง(ฉบับที่4) พ.ศ.2566) ข้อ 10 และกฎบัตรของคณะกรรมการ6 

ตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  หัวข้อวาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง  
มติที่ประชุม เห็นชอบ แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระน คร8 

ประกอบด้วย 

 1. นายสุชน  ชาลีเครือ  ประธานกรรมการ 10 

 2. นายสมศักดิ์  สุโมตยกุล กรรมการ 
 3. นางกันณิกา  ธนพิพัฒน์ กรรมการ 12 

 4. นางอริยา ศรีม่วง  เลขานุการ 
 5. นางสาวชุลีรัตน์  อุไรรัตน์  ผู้ช่วยเลขานุการ 14 
 

 5.5   แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  16 

                 รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร                    
น าเรียนที่ประชุมว่า ด้วยนายวราวุธ ยอดจันทร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ท าหนังสือขอลาออก 18 

จากต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป โดยท่านยินดี
ที่จะรักษาราชการแทนต าแหน่งคณบดีไปจนกว่าจะมีการสรรหาคณบดีคนใหม่ได้  เพ่ือมิให้งานราชการ                   20 

เกิดความเสียหาย ในการนี้ เพ่ือให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 22 

ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาหัวหน้าหน่วยงานในระดับคณะ พ.ศ. 2565 ตามข้อ 7 ซึ่งระบุไว้ว่า ในการ
สรรหาคณบดีให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาคณบดี” 24 

ประกอบด้วย 

      (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน  26 

      (2) อธิการบดี เป็นรองประธาน  
               (3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าซึ่งเลือกกันเองคนหนึ่ง เป็นกรรมการ             28 

              (4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารซึ่งเลือกกันเองคนหนึ่ง เป็นกรรมการ              
              (5) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการหรือกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ                  30 

ที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการก าหนดคนหนึ่ง เป็นกรรมการ      
      ทั้งนี้ กรรมการตาม (3) (4) และ (5) ต้องไม่อยู่ในคณะเดียวกับคณบดีที่จะสรรหาฯ 32 

         จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วย34 

คุณสมบัติและวิธีการสรรหาหัวหน้าหน่วยงานในระดับคณะ พ.ศ. 2565 

 36 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม2 

ประกอบด้วย 

 1. ศาสตราจารย์ชัยยงค์  พรหมวงศ์   ประธานกรรมการ 4 

      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร   รองประธานกรรมการ 6 

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวริน  แสงอาวุธ   กรรมการ 8 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาทิพย์  พหลภาคย์  กรรมการ 10 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
 5. รองศาสตราจารย์โองการ  วณิชาชีวะ   กรรมการ 12 

     ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 14 

 5.6   แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (เอกสารนอกเล่ม)  
         นางสาวอัญรินทร์ วัชรราศีวิทย์ นิติกรปฏิบัติการ/เลขานุการคณะกรรมการอุทรธรณ์ ร้องทุกข์ 16 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร น าเรียนที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
อุทธรณ์ ร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน  18 

ตามค าสั่งที่ ๐๐๗/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยให้คณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๓ ปี 
ปรากฏว่า คณะกรรมการได้ครบวาระลงแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ แต่ยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการ               20 

ชุดใหม่ เนื่องจากอยู่ในช่วงระยะเวลาที่จะได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ                   
ชุดใหม่ ประกอบกับยังไม่มีผู้อุทธรณ์ หรือร้องทุกข์ฯ มายังคณะกรรมการ จนกระทั่ง เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม 22 

๒๕๖๗ ได้มีผู้ร้องทุกข์ยื่นหนังสือเข้ามาจ านวน ๒ ราย ซึ่งคณะกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระยังคง
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามความในข้อ ๖ วรรคหก แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒)                   24 

พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งได้พิจารณาค าร้องทุกข์ไปแล้วจ านวน ๑ ราย เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ แต่ยังเหลืออีก                  
๑ ราย ที่ยังไม่แล้วเสร็จ เพ่ือให้การด าเนินการพิจารณาค าร้องทุกข์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอน าข้อมูลมา26 

เพ่ือเสนอให้สภามหาวิทยาลัยผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ฯ พิจารณาว่าควรให้
คณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ฯ ชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป หรือแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ฯ                  28 

ใหม่  ทั้ งนี้  เ พ่ือให้ เป็นแนวทางเดียวกันกับการพิจารณาค าร้องทุกข์ เมื่อวันที่  ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗                                
ที่คณะกรรมการชุดเดิมเป็นผู้พิจารณา และเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และรักษา30 

ประโยชน์ของผู้ร้อง จึงขอเสนอให้คณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ฯ ชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าจะได้
แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ฯ ใหม่  ดังนั้น จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบให้32 

คณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ฯ ชุดเดิม ปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์                 
ร้องทุกข์ฯ ใหม ่34 

มติที่ประชุม เห็นควรให้คณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตามค าสั่ง
สภามหาวิทยาลัย ที่ 007/2563 สั่ง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2563 ปฏิบัติหน้าที่36 

ต่อไปก่อน จนกว่าจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครชุดใหม่ 38 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ครั้งท่ี 4/2567 
หน้า 14 จาก 14 

 

 

นางพชัราวไล  ไพรี 
นางสาวลาวัณย์  ชานมณีรัตน์ 
ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
รองศาสตราจารย์ธนาวุฒิ ขุนทอง 
รองศาสตราจารย์โสภณา จิรวงศ์นุสรณ์ 
ผู้จดบันทึกการประชุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร์  เพ็ชรอาภรณ์ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 2 

5.7   ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบไม่สุจริตในการท าสัญญาความร่วมมือกับ 
        บริษัทเอกชน (วาระลับ) 4 

 
 5.8   ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ) 6 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 8 

 6.1   ก าหนดการนัดหมายการประชุม  
                ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร์  เพ็ชรอาภรณ์ รองอธิ การบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย                       10 

แจ้งก าหนดการนัดหมายการประชุม ครั้งที่ 5/2567 วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น.                         
ณ ห้องประชุมสมันตเนตร ชั้น 8 อาคารเรียนและอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 12 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 14 

เลิกประชุมเวลา  12.30 น. 
 16 
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